

ชื่อผลงานทางวิชาการ การนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาบทความ

ในกิจกรรมของคนทั่วไป นั้นมันก็คือสิ่งที่มีสภาวะมากมายที่แสดง
 ให้เห็นถึงสภาวะ ที่เป็นลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของ
 มนุษย์ เช่น นึกตามหาว่าเกิดขึ้นในชีวิตไม่ทำอะไรเรื่องการเงิน
 เรื่องราวที่เป็นเหตุให้บุคคลต้องเกิดความรู้สึกตกใจ เช่น เรื่องการงาน
 ความไม่พอใจใคร่หาว่าเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างหัวหน้ากับคนน้องบ้าง
 แต่สิ่งเหล่านี้มันสามารถเป็นสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้บุคคล
 ต้องทุกข์ใจได้มันมีสาเหตุและกระบวนการอย่างไร เพราะบุคคล
 ทั่วไปไม่เข้าใจในธรรมชาติมันไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริง จึงทำให้มันไม่
 เข้าใจตนเองหรือมันไม่ใจตัวเองไม่ได้ และคิดว่าชีวิตมันไม่มีความสุข
 ง่ายๆ แต่ที่จริงแล้วสาเหตุมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่มัน
 ไม่ได้คงอยู่ตลอดเวลา มันคือสิ่งที่ต้องอยู่ชั่วครู่เท่านั้น ธรรมชาติมันไม่ได้
 ขัดขวางสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมชาติอยู่ในหากงานจิตใจของแต่ละคน
 มาแต่กำเนิด การศึกษาธรรมชาติจากข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งหรือจากฐาน
 ความจริง สิ่งที่จะถือเอาสิ่งดังกล่าวมาเป็นพื้นฐาน โดยมองปฏิบัตินี้
 อย่างต่อเนื่อง จากสิ่งที่มีอยู่กลุ่มสภาพความหลากหลายของปัจเจกมนุษย์
 ตลอดจนสรรหสิ่งความจริงต่างๆ ที่ปรากฏอยู่รอบตัวมันในวัฏจักร
 ของมันวิถีชีวิตไปสู่การขจัดธรรมชาติอันดีของจริงจึงเป็นลำดับ

ในเมื่อมนุษย์ดำรงชีวิตร่วมกันมีความหลากหลาย ด้วยวิธีนี้
 ที่ปรากฏอยู่รอบๆ หากงานจิตใจของแต่ละคน ตัวนั้นคือความจริงซึ่งทุกคพบมีอยู่
 ซึ่งมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิถีชีวิตของ
 การปฏิบัติ จากสิ่งซึ่งแต่ละคนมีอยู่แล้ว จะมีเกิดจุดเริ่มต้นขึ้นได้
 ตัวเองย่อมหาหนทางสละมาค้นหาความจริงที่ตนเอง ใจมันมองเห็นภาพให้ชัด
 เจนก่อนอื่น

เนื่องจากเมื่อถึงจุดหนึ่ง ข้อมูโก้และบททอล์คชมหากัดานเอินที่สุด
หรือเมื่อถึงจุดที่พอพม่า ไม่อย่างใดก็ไหนก็สามารถพจนชามะได้

หมิ่นแต่พระศิริงู ก็คือสิ่งที่เป็นของตาพอวดดงแท้ อังนันท
สิ่งทีกล่าเป็นคั้งครวท่า ผังพาดานเอวก็ดี เป็นตัวขอตัวเอวก็ดี
หรือชื่อสักร์ตาพอวดเอวก็ดี จึงถือเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างลึกซึ้ง
และเป็นพื้นฐานความสำริงงอ การพัฒนาการศึกษา ที่สำคัญที่สุด

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการเสนอบทความในครั้งนี้

- ① รู้จักตนเอง เข้าใจ สิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเป็น
- ② การมองโลก จินตนาการมุมมองของของแต่ละคน
- ③ รู้ว่าพระธรรมะแท้ที่ได้อยู่ที่ไหนและเลข เพราะมันเริ่มทบทวนจากที่นั่น
- ④ ช่วยเปลี่ยนมุมมองของอยู่ต่อหน้าสังคมที่ เกิดขึ้นใหม่ขึ้น

การรับรองบทความ

ลงชื่อ (พระสงฆ์ ปณณาลือ
สร.ศ.กษ. ปณณาลือ)

ผู้รับทุนการศึกษา